

<b>สารนิพนธ์เรื่อง</b>	การสื่อสารออนไลน์ทาง Facebook กับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพฯ
<b>คำสำคัญ</b>	การสื่อสารออนไลน์, Facebook, ผลกระทบ, ความสัมพันธ์, ครอบครัว
<b>นักศึกษา</b>	ณัฐพันธ์ จันทรพิชญ์
<b>อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์</b>	ดร.ธนาชาติ จันทรเวโรจน์
<b>หลักสูตร</b>	นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
<b>ปีการศึกษา</b>	2560

## บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ที่นำเสนอเป็นการศึกษาเรื่อง การสื่อสารออนไลน์ทาง Facebook กับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาผลกระทบของ Facebook กับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพฯ ในด้านของผลกระทบและการรับรู้ถึงผลกระทบเหล่านั้น โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คำถามปลายปิด และคำถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ถูกสำรวจกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) โดยมีการวางโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20 - 21 ปี ส่วนมากศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จำนวนพี่น้องรวม 2 คน บิดาและมารดาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาของบิดาคือ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ระดับการศึกษาของมารดาคือ มัธยมศึกษา หรือ ปวช. ส่วนมากบิดาและมารดาประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้รวมต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 25,001 – 35,000 บาท

2) พฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ประเภท Facebook มีช่วงเวลาที่ใช้งาน Facebook มากที่สุด คือ 18.01 – 00.00 น. ความถี่ในการใช้งาน Facebook ต่อสัปดาห์ มากที่สุด คือ ทุกวัน มีระยะเวลาในการใช้งาน Facebook ต่อครั้ง มากที่สุด คือ น้อยกว่า 30 นาที ประเภทเครื่องมือในการใช้งาน Facebook มากที่สุด คือ สมาร์ทโฟน

3) กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จาก Facebook ในแต่ละด้าน โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านบวกและด้านลบแตกต่างกันเพศที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านบวกและด้านลบแตกต่างกัน โดยผลของอายุที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านบวกและด้านลบแตกต่างกัน และสภาวะการศึกษาที่แตกต่างกันก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านบวกและด้านลบแตกต่างกัน